



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร  
y กรมส่งเสริมการเกษตร  
x กรมส่งเสริมการเกษตร  
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
a agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2566

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ส้มเขียวหวาน	1	เกษตรแพร่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวาน	เชียงใหม่นิวส์
	2	เกษตรแพร่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวาน ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น	แพร่ข่าว
	3	เกษตรแพร่ “ตรวจสอบ” พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากและติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวานอำเภอวังชิ้น ฯ	Talknews
	4	เกษตรแพร่ “ตรวจสอบ” พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากและติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวานอำเภอวังชิ้น ฯ	Tigernews
อบรมเกษตรกร	5	อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ อบรมเกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
งานยุทธศาสตร์	6	อำเภอสามโก้ ขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านเส้นทาง "เรื่องเล่าของเส้นทาง"	สยามรัฐ
นกหงส์หยก	7	หนุ่มเกษตรตำบลใช้เวลาว่างเพราะนกหงส์หยกขายสร้างรายได้เสริม	TV5HD ONLINE

หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อชาวเหนือ

CHIANG MAI NEWS

# เชียงใหม่ นิวส์

เกษตรแพร่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวาน



เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.อัญชลี ปัญญาท้าว เกษตรจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวาน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ร่วมกับ นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ เกษตรอำเภอวังชิ้น และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น ซึ่งส้มเขียวหวาน เป็นการผลิตในรอบที่ 1 ปีการผลิต 2566/67 ส้มเขียวหวานมีขนาดเบอร์ 00, 0 และ 1 ผิวเปลือกมีสีเขียว ซึ่งจะเริ่มออกสี มีผิวสีเหลือง ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นช่วงที่ส้มมีรสชาติหวาน ทั้งนี้เกษตรจังหวัดแพร่ ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการตัดแต่งกิ่งข้อผล การผลิตส้มคุณภาพ ตามความต้องการของตลาดบน เช่น ห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อให้ได้ขนาดส้มเขียวหวานตามความต้องการของตลาด

เกษตรกรแพร่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวาน ในพื้นที่อำเภอวังซัน



วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.อัญชลี ปัญญาภาว เกษตรจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวาน อำเภอวังซัน จังหวัดแพร่ ร่วมกับ นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ เกษตรอำเภอวังซัน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังซัน

โดยพบว่าส้มเขียวหวานของเกษตรกรอยู่ระหว่างการผลิตในรุ่นที่ 1 ปีการผลิต 2566/67 ส้มเขียวหวานมีขนาดเบอร์ 00, 0 และ 1 ผิวเปลือกมีสีเขียว ซึ่งจะเริ่มออกสี มีผิวสีเหลือง ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่ส้มมีรสชาติหวาน ทั้งนี้เกษตรกรจังหวัดแพร่ ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการตัดแต่งกิ่งช่อผล การผลิตส้มคุณภาพ ตามความต้องการของตลาดบน เช่น ห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อให้ได้ขนาดส้มเขียวหวานตามความต้องการของตลาด

เกษตรกรแพร่ “ตรวจสอบ” พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากและติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวาน อำเภอวังชิ้น ฯ



เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ดร.อัญชลี ปัญญาภวาว เกษตรจังหวัดแพร่ ลงตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากกรณีน้ำป่าไหลหลาก จากภาวะฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2566 ในพื้นที่อำเภอลองและอำเภอวังชิ้น โดยมี เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เข้าร่วมการสำรวจในครั้งนี้ โดยเบื้องต้นพบว่า พื้นที่นาข้าวส่วนใหญ่เสียหายจากการที่ถูกดินทรายทับถม โดยนาข้าวของเกษตรกรอยู่ในช่วงแตกกอและบางพื้นที่ได้เริ่มออกรวงซึ่งสร้างความเสียหายโดยสิ้นเชิง ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ถูกน้ำพัดจนลำต้นล้ม ซึ่งอยู่ระหว่างออกฝัก ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ รวมถึงสวนไม้ผลถูกน้ำพัดจนโคนล้ม เสียหายสิ้นเชิง ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติให้เกษตรกรและผู้นำท้องที่ทราบ เพื่อให้เกษตรกรดำเนินการขอรับความช่วยเหลือต่อไป

และเวลา 14.00 น. ดร.อัญชลี ปัญญาภวาว เกษตรจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวาน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ร่วมกับ นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ เกษตรอำเภอวังชิ้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น ซึ่งส้มเขียวหวาน เป็นการผลิตในรุ่นที่ 1 ปีการผลิต 2566/67 ส้มเขียวหวานมีขนาดเบอร์ 00, 0 และ 1 ผิวเปลือกมีสีเขียว ซึ่งจะเริ่มออกสี มีผิวสีเหลือง ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นช่วงที่ส้มมีรสชาติหวาน ทั้งนี้เกษตรจังหวัดแพร่ ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการตัดแต่งกิ่งช่อผล การผลิตส้มคุณภาพ ตามความต้องการของตลาด เช่น ห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อให้ได้ขนาดส้มเขียวหวานตามความต้องการของตลาด



เกษตรกรแพร์ “ตรวจสอบ” พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากและติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวาน อำเภอวังชัน ฯ



ดร.อัญชลี ปัญญาควรว เกษตรจังหวัดแพร์ ลงตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากกรณีน้ำป่าไหลหลาก จากภาวะฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2566 ในพื้นที่อำเภอลองและอำเภอวังชัน โดยมี เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เข้าร่วมการสำรวจในครั้งนี้ โดยเบื้องต้นพบว่า พื้นที่นาข้าว ส่วนใหญ่เสียหายจากการที่ถูกดินทรายทับถม โดยนาข้าวของเกษตรกรอยู่ในช่วงแตกกอและบางพื้นที่ได้เริ่มออกรวงซึ่งสร้างความเสียหายโดยสิ้นเชิง ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ถูกน้ำพัดจนลำต้นล้ม ซึ่งอยู่ระหว่างออกฝัก ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ รวมถึงสวนไผ่ถูกน้ำพัดจนโค่นล้ม เสียหายสิ้นเชิง ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติให้เกษตรกรและผู้นำท้องที่ทราบ เพื่อให้เกษตรกรดำเนินการขอรับความช่วยเหลือต่อไป

และเวลา 14.00 น. ดร.อัญชลี ปัญญาควรว เกษตรจังหวัดแพร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตส้มเขียวหวาน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร์ ร่วมกับ นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ เกษตรอำเภอวังชัน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังชัน ซึ่งส้มเขียวหวาน เป็นการผลิตในรุ่นที่ 1 ปีการผลิต 2566/67 ส้มเขียวหวานมีขนาดเบอร์ 00, 0 และ 1 ผิวเปลือกมีสีเขียว ซึ่งจะเริ่มออกสี มีผิวสีเหลือง ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นช่วงที่ส้มมีรสชาติหวาน ทั้งนี้เกษตรจังหวัดแพร์ ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการตัดแต่งกิ่งช่อผล การผลิตส้มคุณภาพ ตามความต้องการของตลาดบน เช่น ห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อให้ได้ขนาดส้มเขียวหวานตามความต้องการของตลาด



อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ อบรมเกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายสุรเดช ศรี้อยุทา นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายศวิน บำรุงเวช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองสมบูรณ์กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 80 คน

สำหรับโครงการอบรมเกษตรกรฯ จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีทักษะ ความรู้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ให้กับชุมชนและประชาชนทั่วไปมาเรียนรู้ รวมถึงให้ชุมชนมีพืชผักอินทรีย์บริโภค ลดรายจ่ายครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนอีกด้วย โดยกิจกรรมในการดำเนินการอบรมครั้งนี้ทั้งหมด 4 ฐานอาชีพ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 กลุ่มอาชีพปุ๋ยจากมูลไส้เดือน นำโดยวิทยากรจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสารเดช ฐานที่ 2 กลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ วิทยากรนำโดย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 4 ตำบลหนองสมบูรณ์ ฐานที่ 3 กลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า นำโดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี และฐานที่ 4 กลุ่มอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน นำโดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองม่วง (สกร.)

วิเทศนเขต วิเทศนหารช  
ปรเทศนเขต ปรเทศนหารช

# สยามราช

สถาปนา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

อำเภอสามโก้ ขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านเส้นทาง "เรื่องเล่าของเส้นทาง"



วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอานนท์ บุรณะภักดี นายอำเภอสามโก้ พร้อมนางภัททิยา เจริญสุข พัฒนาการอำเภอสามโก้ นายภควัฒน์ แยมจำนน เกษตรอำเภอสามโก้ ลงพื้นที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่อำเภอสามโก้ ผ่านกิจกรรม "เรื่องเล่าของเส้นทาง" โดยการนำทีมของนายอำเภอสามโก้ ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ตามหลัก บวร (บ้าน วัด ราชการ) ในการขับเคลื่อน เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกัน เพื่อเชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ "อุโบสถ"ทรงมหาอุดที่เก่าแก่

วัดโบสถ์นั้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ได้รับการบูรณะใหม่เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2425 อุโบสถเก่าแก่สมัยอยุธยาและมีรูปแบบทรงมหาอุดที่ชาวบ้านให้ความนับถือ ได้รับการซ่อมแซมจนรูปแบบผิดแผกไปจากเดิม รวมทั้งซุ้มประตูและกรอบหน้าต่าง คงเหลือแต่เพียงประตูทางเข้าด้านหน้า 1 ช่อง และหน้าต่างด้านละ 2 ช่อง ซึ่งพอจะยืนยันได้ว่าเป็นรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยา รอบอุโบสถมีใบเสมาหินทรายคู่อุอยู่ในซุ้มตามแบบศิลปะจีน สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ คือ พระปรารักษ์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังอุโบสถที่ยังเป็นของเดิม แต่เนื่องจากไม่ได้มีการบูรณะซ่อมแซมจึงทรุดโทรมมากจนไม่อาจศึกษารูปแบบได้ แต่จากโครงสร้างที่ยังคงเหลืออยู่ สังเกตได้ว่าลักษณะของพระปรารักษ์องค์นี้เหมือนกับพระปรารักษ์ที่สร้างในสมัยอยุธยา เรือนธาตุเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบหก มีซุมนำยื่นออกมาทั้งสี่ทิศ



หนุ่มเกษตรตำบลใช้เวลาว่างเพราะนกหงส์หยกขายสร้างรายได้เสริม - เมืองไทยใหญ่อุดม  
<https://www.youtube.com/watch?v=B4uEzJhtCfs>

